

Số: /BC- UBND

*Hoàng Trung, ngày tháng 6 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022**

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND Huyện Hoàng Hóa về việc phân cụm thi đua của huyện năm 2022; Công văn số 1360/UBND-NV ngày 20/6/2022 về hướng dẫn tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. UBND xã Hoàng Trung báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cụ thể như sau:

## **PHẦN THỨ NHẤT**

### **Tình hình và kết quả công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2022**

#### **I. CÔNG TÁC THI ĐUA**

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; UBND xã Hoàng Trung luôn chú trọng lãnh đạo và tổ chức triển khai tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn xã, các phong trào thi đua gắn với yêu cầu nhiệm vụ thu hút được sự hưởng ứng tích cực, tự giác của cán bộ, công chức tham gia.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai tốt công tác thi đua, khen thưởng hàng năm xã đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, nội dung thi đua, biện pháp và cách thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao...

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022); 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2022 ) kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. UBND xã tuyên truyền, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chủ yếu như sau:

- Phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và ứng dụng đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua phát triển kinh tế, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật từng bước đưa các cơ giới hóa vào đồng ruộng.

- Phong trào thi đua “ dạy tốt, học tốt” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, nói không với việc tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học, xây dựng các mô hình công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao.

- Phong trào chủ động phòng chống các dịch bệnh, nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt tiêm chủng mở rộng cho các cháu trong độ tuổi, thực hiện 12 điều y đức trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Phong trào: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn trật tự, không có tai tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

- Phong trào: xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị, vững về chuyên môn,

- Phong trào: Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà của liên đoàn lao động, phong trào phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ của hội Cựu chiến binh, phong trào nghìn việc tốt của đoàn thanh niên CSHCM, phong trào nuôi con khỏe dạy con ngoan, phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới của hội phụ nữ, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của hội nông dân.

Đặc biệt phát động phong trào thi đua “ chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động nhân dân trong xã hiến đất, dịch chuyên công, tường để mở rộng đường giao thông khu dân và phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và nhiều phong trào thi đua thiết thực khác đã được UBND xã và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong xã tổ chức phát động.

## **II. ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Xã Hoàng Trung đã tổ chức tuyên truyền và quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và công tác thi đua khen thưởng nói riêng, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 27/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND Huyện Hoàng Hóa về việc phân cụm thi đua của huyện năm 2022.

Trên cơ sở đó: UBND xã Hoàng Trung đã xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện. Nên tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 đã thu được một số kết quả sau:

### **1. Về kinh tế**

Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 181.155 triệu đồng = 62,0% KH = 102,5CK, cụ thể:

#### **1.1. Sản xuất nông nghiệp**

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 31.920 triệu đồng = 62,3% KH= 106,2% CK, trong đó: Giá trị trồng trọt đạt 17.835 triệu đồng; Sản xuất nông

nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông và vụ chiêm xuân 2022: 226,1ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.250 tấn = 57%;

Giá trị chăn nuôi đạt 14.085 triệu đồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ được tăng cường, do vậy không có dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tập trung chỉ đạo khôi phục đàn gia súc, gia cầm sau Tết Nguyên đán, đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 6.673 con.

Về Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng: 86,86ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 18%. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng. Phát động Tết trồng cây mùa xuân Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Toàn xã trồng được 700 cây Sao đen, cây Lát dọc theo đường liên thôn Trung Hậu - Dương Thanh, đường Xa Vệ - Xa Vệ 4 và khu vực thôn Trinh Hà với tổng chiều dài 3,1km.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản = 11,7ha, sản lượng cá nuôi thả và đánh bắt ước đạt 13 tấn.

### **1.2. Sản xuất Công nghiệp- Xây dựng**

Giá trị sản xuất Công nghiệp -xây dựng 6 tháng đầu năm: 78.177 triệu đồng = 62,1% KH = 101% CK

-*Về công nghiệp:* Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 ở những tháng đầu năm, tuy nhiên các công ty, doanh nghiệp phục hồi kinh tế, tuyển dụng thêm lao động, cơ cấu lại sản xuất, tăng trưởng so với cùng kỳ, các ngành nghề như đan lát hộp, nghề mộc, may mặc ... cơ bản duy trì sản xuất và giữ vững thị trường. 6 tháng đầu năm, địa phương đã vận động thành lập mới 01 doanh nghiệp góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

- *Về xây dựng cơ bản:* Tiến hành kiểm tra, nghiệm thu thi công các công trình: lát mới vỉa hè, rãnh thoát nước khu vực thôn Trung Hậu (đoạn từ trường THCS đến trạm y tế xã); thảm nhựa 2 tuyến đường và xây dựng rãnh thoát nước của thôn Trung Hậu. Khảo sát hệ thống đường, rãnh thoát nước trong khu dân cư thôn Trinh Hà để tiến hành nâng cấp, làm mới bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND xã.

Lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện dự án: Nâng cấp cải tạo tuyến đường đoạn từ núi Bà triệu về Ngã tư Hoàng Kim (tuyến chạy dọc phía đông đường sắt) và tuyến từ đường sắt đến đền Triệu Việt Vương

### **1.3. Dịch vụ- Thương mại**

Giá trị Dịch vụ - Thương mại: 71.059 triệu đồng = 61,7% KH = 103,1%CK. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt đã tác động tích cực đến hoạt động dịch vụ, thương mại. Giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá trên địa bàn xã. Tiến hành tạm giao quản lý, kinh doanh Chợ Thị Tứ cho Công ty THPTM Tập Sen trong thời gian chờ chuyển đổi Chợ Thị tứ theo quy định của Pháp luật. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 53,500 triệu đồng = 67% KH. Công tác vay vốn của hộ dân được các đoàn thể bảo lãnh, tín chấp vay vốn của ngân hàng NNPTNT và CSXH để sản xuất, kinh doanh; các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vốn vay và trả nợ đúng kỳ hạn.

### **1.4. Công tác quản lý quy hoạch đất đai**

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND huyện bổ sung tài sản, điều chỉnh, chuyển nhượng và cấp giấy nhận quyền sử dụng đất cho 57. Phối hợp với thôn gặp gỡ các hộ có đất nông nghiệp tại khu vực Rọc Sau thôn Xa Vệ để thực hiện các bước giải phóng mặt bằng quy hoạch đất ở năm 2022.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, hành lang giao thông. Kiểm tra, phát hiện và xử lý buộc tháo gỡ công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp đối với 01 hộ gia đình tại thôn Trinh Hà; Thành lập tổ công tác giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp và tranh chấp trong xây dựng cơ bản.

Tổ chức phát quang hành lang ATGT, lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến đường bộ trên địa bàn xã theo quy định.

### **1.5. Tài chính-Tín dụng**

Công tác tài chính ngân sách được thực hiện đúng luật; UBND xã đã bám vào dự toán thu ngân sách được HĐND xã phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Triển khai thu thuế sử dụng đất PNN và vận động thu các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Phòng chống thiên tai; Tiếp tục rà soát các hợp đồng kinh tế để đưa vào thu ngân sách xã.

## **2. Về Văn hóa - Xã hội**

### **2.1. Văn hóa, Thông tin, TDTT:**

Các hoạt động văn hóa thông tin đã bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị, tập trung tuyên truyền chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước; đặc biệt là tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Hoạt động của Đài truyền thanh xã luôn được quan tâm chỉ đạo; kịp thời khắc phục sửa chữa đường dây, hệ thống loa trong toàn xã đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền của các cấp kịp thời đến với nhân dân trong xã. Các hoạt động VHVN- TDTT từ xã đến thôn được duy trì thường xuyên, trong đó nổi bật là phong trào bóng chuyền hơi và một số hoạt động VHVN do các tổ nhóm thành lập để luyện tập, giao lưu.

### **2.2. Giáo dục**

Năm học 2021-2022, các trường tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dạy-học; thực hiện chương trình dạy - học phù hợp, linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trường Mầm non tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3. Trường Tiểu học được Phòng Giáo dục đánh giá là trường ổn định về chất lượng giáo dục, luôn đứng trong Tốp đầu của huyện. Trường THCS được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 100%, xét tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%;

Công tác khuyến học, khuyến tài ở trường học, khu dân cư, các tổ chức, dòng họ tiếp tục được duy trì và phát triển. Hội khuyến học xã đã trao thưởng cho 87 học sinh ở 3 cấp học đã đạt giải học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp huyện trong các kỳ thi giao lưu và thi học sinh giỏi với tổng số tiền 5.740.000đ.

### **2.3. Y tế - Dân số và phát triển**

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; Xây dựng Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm Covid-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã. Công tác kiểm soát, giám sát và tổ chức cách ly tại nhà được tăng cường, các tổ giám sát cộng đồng hoạt động có hiệu quả; kịp thời cách ly các đối tượng nhiễm Covid-19 theo quy định; đến nay toàn xã có 1.105 ca nhiễm Covid-19, đã điều trị khỏi 1.105 ca. Hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND huyện hỗ trợ tiền ăn cho 116 trường hợp F0, F1 cách ly tập trung và cách ly tại nhà trong năm 2021 với tổng số tiền 103.310.000đ. Đảm bảo tốt điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại xã; 6 tháng đầu năm, tiến độ phủ vắc xin Covid-19 trên địa bàn xã đạt 91,6% trên tổng số dân.

Công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được tăng cường. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm chỉ đạo. Thường xuyên kiểm tra giám sát, tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh, chế biến chấp hành tốt các quy định về VSATTP, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

#### **2.4. Lao động - TBXH**

Thực hiện tốt các kế hoạch cấp trên triển khai về hỗ trợ xuất khẩu lao động, tư vấn việc làm mới cho người lao động, đến nay toàn xã có 76 lao động tham gia xuất khẩu lao động.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Làm tốt công tác động viên, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần bằng nguồn kinh phí từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các tổ chức, cá nhân trao tặng với tổng số tiền 168 triệu đồng. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 120 Người cao tuổi nhân dịp xuân Nhâm Dần với tổng số tiền 32 triệu đồng.

Hoàn thiện hồ sơ điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, kết quả: Hộ nghèo = 59 hộ = 4,30%, hộ cận nghèo 73 hộ = 5,32%. Vận động người dân tham gia BHYT. Tổng số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 87,5%.

### **3. Quốc phòng - An ninh; Tư pháp -CCHC**

#### **3.1. Quốc phòng - An ninh**

Công tác quốc phòng tiếp tục được tăng cường; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và huấn luyện lực lượng dân quân xã năm 2022; Tổ chức huấn luyện cho trung đội cơ động xã các nội dung về Quân sự Quốc phòng tham gia hội thao do Huyện tổ chức. Thực hiện tốt công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Đảm bảo tốt chính sách hậu phương quân đội.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và các ngày kỷ niệm tại địa phương. 6 tháng đầu năm đã xảy ra 01 vụ gây mất ANTT, Công an xã đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển hồ sơ Công an huyện giải quyết theo quy định. Đưa 01 đối tượng vào diện giáo dục tại xã phường thị trấn. Gọi hỏi 45 đối tượng hình sự trên địa bàn. Tai nạn, va chạm giao thông tại Quốc lộ 1A 06 vụ làm 11 xe ô tô, mô tô bị hư hỏng; chết 02 người; xảy ra 01 vụ đuối nước. Thành lập 01 tổ công tác

tuyên truyền đối với 01 hộ gia đình, 06 cá nhân không tiến hành các hoạt động sinh hoạt Pháp Luân Công.

Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú; Công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường; tuyên truyền, vận động các hộ dân dọc tuyến QL1A không lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 07 thôn. Phối hợp với Công an huyện Hoàng Hóa cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân trên địa bàn xã.

### **3.2. Tư pháp - Hộ tịch; Tiếp dân – CCHC**

Thực hiện tốt công tác khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chứng thực; Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuyên truyền, trích lọc phổ biến các văn bản pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã. Tổ chức 01 buổi tuyên truyền pháp luật cho đối tượng lực lượng dân quân tự vệ, ban chấp hành các chi hội ở cơ sở với tổng số 100 người tham gia; Tự kiểm tra, rà soát ban hành văn bản được quan tâm; thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở.

Công tác tiếp dân và giải quyết các vấn đề kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 09 đơn kiến nghị phản ánh của công dân (Trong đó có 05 đơn gửi nhiều lần cùng một nội dung, mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời nhưng công dân vẫn gửi đơn đến các cấp), nội dung đơn tập trung vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài sản cố định. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã 09 đơn, đã giải quyết 09 đơn.

Duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

### **4. Kết quả thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu; Kế hoạch 99/KH-UBND, Kế hoạch 89/KH-UBND và Đề án 1089 của UBND huyện**

- Về xây dựng thôn kiểu mẫu: Thực hiện kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu, đề án cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền xã, sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân thôn Trung Hậu, tháng 2/2022 thôn Trung Hậu đã được UBND huyện công nhận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, đồng thời được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Thôn kiểu mẫu” năm 2021. Tập trung chỉ đạo thôn Trinh Hà đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Thôn Kiểu mẫu năm 2022. Đến nay thôn đã xây dựng kế hoạch đang từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu;

- Về thực hiện Kế hoạch 99 về chỉnh trang cảnh quan môi trường: 6 tháng đầu năm, đã xây dựng mới 0,5km rãnh thoát nước trong khu dân cư; tổ chức phát động trồng 700 cây Sao đen, cây Lát dọc theo đường liên thôn Trung Hậu - Dương Thanh, đường Xa Vệ - Xa Vệ 4 và khu vực thôn Trinh Hà với tổng chiều dài 3,1km. Chỉ đạo các thôn ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần. Phát động cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cắt cỏ khu vực sân thể dục thể thao của xã vào chiều thứ 5 hàng tuần; Chỉ đạo các thôn thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

### **4. Tồn tại và hạn chế**

- Nội dung thi đua ở số ít đơn vị chưa phong phú, chưa trở thành động lực để thúc đẩy mạnh mẽ trong việc phát triển KTXH – QPAN trên địa bàn.
- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn hạn chế, việc phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với hộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa kịp thời.
- Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền kịp thời. Tuy nhiên, việc đưa tin, phản ánh tình hình hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương chưa thường xuyên và kịp thời.
- Việc chỉ đạo xây dựng thôn kiểu mẫu chưa được quan tâm đúng mức, còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, tại các trục đường liên thôn chưa đảm bảo, chưa thường xuyên.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022**

- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong các các ngành, trên mỗi lĩnh vực, hướng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

- Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, tranh thủ huy động các nguồn lực khác và sự hỗ trợ của cấp trên để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch mà nghị quyết của đảng bộ và HĐND xã đề ra. Đặc biệt là hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng thôn kiểu mẫu vào quý 4/2022.

- Tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, phát huy các phong trào hay, mô hình sản xuất giỏi, tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để áp dụng có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh ở xã mình

Trên đây là báo cáo Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022. UBND xã Hoàng Trung báo cáo Phòng Nội vụ huyện nắm bắt, tổng hợp.

#### ***Nơi nhận:***

- Ban TĐKT huyện (b/c);
- Cụm trưởng;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Tý**

